

BHXH TỈNH BẮC NINH:

Cam kết phấn đấu đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT

Ngày 10/12, trong chương Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bắc Ninh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với BHXH tỉnh Bắc Ninh.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Báo cáo trước HĐND tỉnh, ông Hồ Minh Thế - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, trong những năm qua, chính sách BHXH, BHYT đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách địa phương (đã có 7 Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT, trong đó có 11 nhóm đối tượng được hỗ trợ tham gia BHYT; 2 nhóm đối tượng được hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện). Từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 53 tỷ đồng cho các đối tượng nêu trên. Bắc Ninh trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về hỗ trợ ngân sách tỉnh cho công tác BHXH, BHYT.

Thống kê cho thấy, hiện trên địa bàn tỉnh có 14.345 đơn vị với 1.421.033 người tham gia BHXH, BHYT. Từ năm 2021 đến nay, bình quân tăng trưởng số thu là 6,32%/năm; số đơn vị tham gia tăng bình quân 11,66%/năm.

Ông Thế cũng khẳng định, trong giai đoạn 2021-2026 sẽ đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh ở cả 3 tiêu chí. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,2% dân số; tỷ lệ bao phủ BHXH đạt 62,35% lực lượng lao động, tỷ lệ bao phủ BH thất nghiệp đạt 57,4% lực lượng lao động.

Thời gian qua, BHXH tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ cùng Sở Y tế cũng như các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn trong thanh quyết toán, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để công tác KCB và thanh toán BHYT được thuận lợi, kịp thời. Đồng thời, luôn đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống NLD.

Tính đến hết tháng 10/2024, toàn tỉnh có 42.791 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; 153.443 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 8.563 người hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT, cải cách TTHC luôn được BHXH tỉnh chú trọng thực hiện. Hiện 100% các DN trên địa bàn đã thực hiện nộp hồ sơ qua hình thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua hệ thống phần mềm.



Ông Hồ Minh Thế - Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh trả lời chất vấn của HĐND tỉnh

BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan như Công an tỉnh, Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp... để nâng cao hiệu quả quản lý nhóm người tham gia và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tính đến nay, BHXH tỉnh đã cập nhật, đồng bộ 1.371.414/1.379.115 trường hợp, đạt 99,44% tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT; có 165/165 cơ sở KCB (đạt 100%) thực hiện việc tra cứu thông tin BHYT từ CCCD gắn chip, với trên 2.705.951 lượt người tham gia BHYT sử dụng CCCD đi KCB BHYT.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã rất tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tính đến nay, BHXH tỉnh đã triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho 40.141/42.876 người, đạt 94% (đứng thứ ba toàn quốc, sau TP.Hà Nội và Hà Tĩnh).

Khắc phục những mặt còn hạn chế

Tại phiên họp, Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh nhận được nhiều câu hỏi của các đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, vấn đề được quan tâm nhất là các giải pháp giảm số chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT trên địa bàn; quản lý thu BHXH, BHYT với các DN nhỏ và siêu nhỏ; hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần của NLD...

Ông Hồ Minh Thế đã giải trình làm rõ các nội dung nói trên trước HĐND tỉnh. Liên quan đến vấn đề chậm đóng BHXH, BHXH tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm quy trình, nghiệp vụ về công tác thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Theo đó, phân công lãnh đạo, cán bộ thường xuyên bám sát, nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị SDLĐ, chú trọng đơn vị sử dụng nhiều lao động, số tiền thu lớn; xây dựng CSDL những đơn vị chậm đóng lớn (trọng điểm) chiếm 80% số tiền chậm đóng của địa bàn quản lý; có giải pháp quyết liệt, kịp thời để đôn đốc thu tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, không để phát sinh chậm đóng sau thanh tra, kiểm tra hoặc chậm đóng với số tiền lớn, thời gian kéo dài.

Cùng với đó, phối hợp với chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, khắc phục khó khăn, thực hiện trích nộp tiền BHXH, BHYT kịp thời theo quy định. Tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra liên ngành đối với các đơn vị chậm đóng và xử phạt theo quy định. Thường xuyên báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của đơn vị SDLĐ trên địa bàn. Chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp thu hồi tiền chậm đóng, trốn đóng. Đối với các đơn vị đã hết

thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng không thực hiện thì tiếp tục đôn đốc khắc phục hậu quả, đồng thời, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng...

Để giảm thiểu việc hưởng BHXH một lần, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh, cơ quan BHXH luôn chú trọng đổi mới công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia; đa dạng các hình thức truyền thông như tổ chức diễu hành, pa-no, áp phích, báo nói, báo hình, cuộc thi, trò chơi tìm hiểu BHXH trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội..., giúp người dân, DN hiểu được quyền, nghĩa vụ trong tham gia BHXH, đặc biệt là lợi ích của chế độ hưu trí khi hết tuổi lao động.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp qua tổ chức hội nghị, nhóm nhỏ, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của các hội, đoàn thể tại các thôn, khu phố, khu dân cư, đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên nền tảng số (Trang Zalo OA, Fanpage, Youtube, Cổng TTĐT BHXH tỉnh...). Đồng thời, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND, trong đó ưu tiên người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc.

MINH ĐỨC